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วาระที่ 1. เร่ืองเพื่อทราบ 
วาระ 1.1  รูปแบบและจุดประสงคการจัดการประชุมภาคีจัดการความรูภาคราชการ  
  
 ศ. นพ. วิจารณ    พานิช   ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) นําเสนอ
เปาประสงคของการทํา KM ในภาคราชการ ออกเปน 2 สวน คือ 1. ผลในระยะสั้น  ไดแก  การทํา KM เพื่อ
ตอบสนองการประเมินผลจาก ก.พ.ร.  และทํา KM ตามบทบาทหนาที่      2. ผลในระยะยาว  คือ  การทํา KM 
เพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมของราชการ สูวัฒนธรรมแบบ I AM READY (พรอมเสมอ)  เปนการทํางานอยางมี
คุณภาพเพื่อขับเคลื่อนองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู, มีการใชความรูเปนฐานในการทํางาน, มีการสราง
ความรู   และบุคคล (บุคลากร) เปนคนเรียนรู  พัฒนา และมีความสุข 
 สวนการจัดประชุมภาคีจัดการความรูภาคราชการที่จัดขึ้นนี้ รูปแบบการประชุมจะเปนแบบไมเปน
ทางการ ไมบังคับ  ถาหนวยงานใดสนใจสามารถติดตอเขารวมไดโดยแตละหนวยจะออกคาใชจายในการมา
ประชุมกันเอง  และอาจจะมีการเวียนกันเปนเจาภาพจัด     โดยเปาหมายของการประชุมฯ  คือ  1. ตองการใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีทํา KM ในหนวยราชการ (เทคนิคการทํา KM)  ซึ่งเปนเปาหมายแรกเบื้องตน    2. เพื่อ
รวมกันขับเคลื่อนองคกรเรียนรูในภาคราชการ  และ   3. เพื่อรวมกันขับเคลื่อนสังคมใหเปนสังคมเรียนรู  เปน
เปาหมายสูงสุด 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
  
วาระที่ 2   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
วาระ 2.1  การจัดการความรู เรือนจําจังหวัดพิษณุโลก 
 
 คุณธวัช    พันมา  นักทัณฑวิทยา 5  ตัวแทนจากเรือนจําจังหวัดพิษณุโลก  ทํางานศูนยขอมูลเรือนจํา  
นําเสนอการเริ่มทํา KM ของเรือนจําจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนหนวยงานเล็กในสวนภูมิภาคที่การบริหารขึ้นอยูกับ
จังหวัด   โดยเริ่มจากการไดเขารวมอบรม KM ที่จังหวัดและ ก.พ.ร. จัดให    หลังจากเขารวมอบรมและเห็นวา
เปนเรื่องที่ดีจึงติดตอเชิญวิทยากร  อ.จิรัชฌา   วิเชียรปญญา  มาจัด Workshop ใหกับเจาหนาที่ในหนวยงาน  
ซึ่งตองมีการเตรียมตัวทําการบาน เตรียมขอมูล (แผนยุทธศาสตรหนยงาน, ขอมูลหนวยงาน, ฯลฯ) อยางดี   และ
ไดเชิญตัวแทนเขารวมเพิ่มจาก 16 เรือนจําในเขต 6,  สํานักควบคุมความประพฤติ และ สํานักบังคับคดีของจังหวัด
พิษณุโลก        การเขารวม Workshop ครั้งนี้บรรยากาศดีมาก และทําใหเกิดความประทับใจ  มีพันธสัญญาตอ
กันที่จะกลับไปทํา KM ในหนวยงาน   เมื่อกลับมาที่หนวยงานเรือนจําจึงไดพยายามผลักดันโดย 
 1. จัดตั้งทีมงานบริหารความรูเรือนจํา    มีการออกคําสั่งตั้งทีมถึง 2 ครั้ง   คือ  ครั้งแรก คุณธวัช    พันมา  
ไดเสนอชื่อคนกลุมเล็กๆ โดยไมไดดูจากตําแหนง หรือ ลําดับซี    เมื่อไดทีมชุดแรกมาแลวไดลองมาปรึกษากันดู 
ก็เห็นวาทีมยังไมครอบคลุม  จึงเสนอชื่อใหมต้ังทีมใหมที่มากขึ้นครอบคลุมทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 2. จัดทําแผน KM ของเรือนจํา  โดยดูจากแผนใหญของกรมซึ่งมีอยูแลว  และนํามาปรับเปลี่ยนนิด
หนอยใหลอคลายๆ กันกับแผนกรม ซึ่งก็ทําไมยาก 
 3. เริ่มดําเนินการทํา KM    ทีมก็มีความสับสนกันมาก ไมรูจะทําอยางไร   บางเรื่องเกี่ยวกับการ
ดําเนินการของเรือนจําก็หาขอยุติไมได เพราะไมแมนเรื่องความรูเบื้องตน/ ทฤษฎีพ้ืนฐาน/ ระเบียบ    จึงคิดวาเรา



นาจะมีขอมูลเอกสารเปนเบื้องตนเสียกอน  ดังนั้น คุณธวัช    พันมา  ในฐานะเลขากลุมทํางานจึงตั้งใจรวบรวม
ขอมูลทฤษฎีกอน จากเอกสาร แลวนํามาขึ้นเว็บไซต   ประชาสัมพันธตอในกระดานขาวของกรมราชทัณฑบอกวา
เราทําเว็บซึ่งรวบรวมระเบียบขอบังคับตางๆ ของกรม  ซึ่งก็ไดรับการตอบรับที่ดีวาคนงาย, สะดวก  จึงเปนกําลังใจ
กลับมาใหคนทํา  (http://www.correct.go.th/popphit/kmi.htm)  และตั้งเปาเว็บไซตของเรือนจําตอวา 
จะใหเปนศูนยกลาง KM  ของกรมราชทัณฑ (ทํา Link ตางๆ  เชน สคส., KM ศิริราช, HKM)   ซึ่งเขามาใน
เว็บแลวจะไดความรูทั้ง KM และเรื่องระเบียบสั่งการหนังสือตางๆ กลับไปดวย   
 อีกสวนหนึ่ง  คือ  การจัดทําเอกสารขาวเรือนจํา     เนื่องจากการทํางานพัฒนาองคกร  บุคลากรตอง
มองเห็นภาพองคกรเปนภาพเดียวกัน   บุคลากรเรือนจํามีหลายฝาย เชน  งานควบคุม , งานฝกวิชาชีพ, งานการ
สื่อสาร, งานทัณฑปฏิบัติ  ซึ่งสวนใหญเปนงานที่เนนปฏิบัติมากกวาทฤษฎี และมักไมคอยนํามาเชื่อมโยงกันในแต
ละฝายเพื่อใหการทํางานเปนไปในภาพใหญเดียวกัน  เชน งานทันฑปฏิบัติไมรูวาฝายฝกอาชีพอบรมอะไรไปบาง 
หรือ ฝายตางๆ ไมรูวาฝายบริหารไดงบอะไรมาบาง  และนโยบายตัวช้ีวัดไมไดกระจายไปใหเจาหนาที่ทุกคนได
รับรู    ดังนั้นการจัดทําเอกสารขาวเรือนจํา จึงคิดวาเปนประโยชนในสวนนี้  และในเอกสารขายทุกฉบับก็จะแทรก
เรื่อง KM / ความเคลื่อนไหวดาน KM ลงไป เพื่อใหเจาหนาที่รูสึกคุนเคย  เมื่อถึงเวลาที่จะดําเนิน KM ตอ
เรื่อยๆ ก็จะสะดวกขึ้น   ตอนนี้จัดทําจดหมายขาวไปได 7 ฉบับแลว และไดรับการตอบรับที่ดีเชนกัน 
 
ความเห็นที่ประชุม 
 
 อ. จิรัชฌา   วิเชียรปญญา  ใหความเห็นในฐานะที่ปรึกษา KM ของเรือนจําพิษณุโลกวา  เรือนจํา
พิษณุโลกนั้นเริ่มตนทํา KM โดยเริ่มจัดการที่ Explicit Knowledge  กอนและเริ่มจากเรื่องที่เปนปญหาใน
การทํางานจริง  หรือสวนที่ทําอาจเรียกวาเปน Information management (IM) ซึ่งเขากับมิติที่ 4 ของ 
ก.พ.ร. ไดพอดี  แต ก.พ.ร. อาจจะเนนหนักที่ IT       และถาคิดตอ KM เรือนจําพิษณุโลกนั้นมี 2 สวนใหจัดการ 
คือ KM ที่ทําของเจาหนาที่หนวยงานในเรือนจํา   และ  KM  ของกลุมนักโทษ (ซึ่งแตละคนมีความรู และมี
ความหลากหลาย) ซึ่งในสวนหลังนี้จะทําใหนักโทษเห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น  เปนอีกทางไปเสริมพลังยุทธ
ศาสตร “คืนคนดี   สูสังคม” ไดดียิ่งขึ้น ลดอัตรสวนวงจรการกลับเขาเรือนจําซ้ําของนักโทษใหนอยลงได 
 
 
วาระ 2.2   ความกาวหนาการจัดการความรู  สถาบันบําราศนราดูร   
 
 พ.ญ. อัจฉรา    เชาวะวณิช   ผอ. สถาบันบําราศนราดูร  และ พ.ญ. ศิริวรรณ  ศิริกวิน (CKO)   ได
นําเสนอการทํา KM ของสถาบันบําราศฯ  วามีการทํามาบางแลวในชื่ออื่นๆ  เชน ในการทํากิจกรรมคุณภาพ QC 
มาตั้งแตป พ.ศ. 2542  และตอมาเปลี่ยนช่ือเปน CQI เปนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตั้งแตป 2546 เปนตนมา     
โดยโมเดล KM ที่สถาบันบําราศฯ  ใชเปนโมเดลปลาทูของ สคส. ที่เริ่มจากหัวปลาคือ งานหรือปญหาที่มีรวมกัน  
กลางตัวปลา คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  และหางปลา คือ คลังความรู/ ผลงาน ที่เก็บไวในหองสมุด, 
Intranet, จดหมายขาวสารบําราศฯ, เว็บไซต http://www.bamras.org  
 ยกตัวอยางเรื่องที่มีการนํา KM มาใช  เชน  การจัดการความรูเรื่องการดูแลผูปวยโรค SAR ชวงแรกที่
มีการระบาด ซึ่งถือวาเปนเรื่องใหมมาก  ทางสถาบันบําราศนราดูรไดดําเนินการทั้งในสวนของ Explicit 
knowledge  และ Tacit knowledge   โดยดาน Explicit knowledge  สถาบันฯ ไดจัดประชุมวิชาการ
เพื่อเผยแพรองคความรูในเรื่องการดูแลผูปวย SARS ใหกับบุคลากรแพทยและสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน  



มีการคนหาขอมูลความรูตางๆ ทางอินเทอรเนต, เผยแพรความรูเรื่องการจัดการอากาศโดยการดัดแปลงหองผูปวย
ใหเปน Negative Pressure ใชในการดูแลผูปวย SARS,  จัดประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติในการดูแล
ผูปวย SARS ใหแกบุคลากรในสถาบันเพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  จนสุดทายสามารถรวบรวมความรูใหม
จัดทําเปนหนังสือแจกจายใหแกบุคลากรแพทยและผูสนใจและหองสมุดตางๆ        สวนดาน Tacit  
knowledge  ไดดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกรรมการควบคุมและปองกันติด
เช้ือรวมกับอายุรแพทยที่ดูแลผูปวยของสถาบันบําราศฯ กับ สถาบันทรวงอก เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติและ
สื่อสารขอมูลใหกับผูที่เกี่ยวของ (ชวงนั้นประชุมแลกเปลี่ยนบอยมาก)  มีการทํา Teleconference กับ
ผูเช่ียวชาญตางประเทศ   จนผลลัพธจากการจัดการความรูเรื่องดังกลาว คือ สถาบันไมมีบุคลากรที่ติดเชื้อ SARS 
จากการดูแลรักษาผูปวย SARS, มี Guideline ที่ใชในการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา และไดหนังสือ 
“ประสบการณในการดูแลผูปวย SARS” ซึ่งเปนความภูมิใจมากของสถาบันฯ 
 อีกเรื่องตัวอยางหนึ่ง คือ การจัดการความรูเรื่องการดูแลผูปวยวัณโรค อันเปนโรคหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับ
ผูปวยเอดสที่สถาบันฯ มีคนไขอยูมาก    สถาบันฯ ไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการปองกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อรวมกับอายุรแพทยเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติและสื่อสาร พรอมจัดทําคูมือประกอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน,  มีการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการแพรเช้ือวัณโรค และเผยแพรผลงานวิจัยและ
ความรูในเว็บไซตบําราศฯ   ซึ่งผลจากการดําเนินการจัดการความรูดังกลาวทําใหจํานวนบุคลากรที่ติดเชื้อวัณโรค
จากการใหการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยวัณโรคลดลง, มี Guideline ที่ใชในการปฏิบัติงาน, มีหองตรวจผูปวย
วัณโรคที่แยกเฉพาะ  และ มีหลักสูตรฝกอบรมแกบุคลากรเกี่ยวกับการควบคุมการแพรเช้ือวัณโรค 
 ในสวนของการพัฒนา KM ตามนโยบายของกรมควบคุมโรคนั้น  สถาบันบําราศฯ ไดต้ัง
คณะกรรมการ KM ขึ้นมาตั้งแต มี.ค. 48 จากเจาหนาที่ในหลายกลุมงาน  แลวเชิญ ดร. ประพนธ  ผาสุขยืด 
(สคส.) ไปจัด Workshop ใหกับพี่เลี้ยง หรือ คุณอํานวย  และไดนําลงมาใชกับเรื่องของ “ความคลาดเคลื่อน
ทางยา” ซึ่งสถาบันฯ กําลังทําโดยใชเครื่องมือชุดตารางอิสรภาพและธารปญญา ของ สคส. และไดทําแผนปฏิบัติ
การ KM เรื่องนี้ไปจนถึงป 2549 
 
ความเห็นที่ประชุม 
 ในสวนของการจัดทํา KM  ตามนโยบายของกรมควบคุมโรค  โดยทําเรื่อง “ความคลาดเคลื่อนทางยา” 
นั้น  ดร. ประพนธ   ผาสุขยืด ไดใหความเห็นวาทางสถาบันบําราศฯ ยังอาจจะยึดติดรูปแบบของ สคส. มากเกินไป 
อาจปรับใหเหมาะสมได        
 ศ.นพ. วิจารณ   พานิช   ช้ีใหเห็นวาการจัดการความรูของสถาบันบําราศฯ มีจุดเนนคือ การรับมือกับ
สถานการณหรือโรคที่เกิดขึ้น (เชน SAR, เอดส, ไขหวัดนก)  ซึ่งถือวาทําตามหลักของสถาบันบําราศฯ และ
ถูกตองแลว แตสิ่งที่ตองดูตอไปคือ เมื่อเราทําการจัดการความรูอยางนี้แลว บรรยากาศการทํางานและบุคลากรใน
หนวยงานทํางานดวยความสุข ต่ืนตัว และเปนบุคคลเรียนรูหรือเปลา  
 พ. ญ. อัจฉรา   เชาวะวณิช   ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา ในการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ
มาก   ผูบริหารหรือผูใหญตองยอมที่จะไมเขาไปจัดการมากเกินไป  (เพราะจะทําใหเปนรูปแบบที่ผูบริหารอยาก
ใหทํา และไมทําใหเกิดการคิดนอกกรอบ)   ซึ่งผูบริหารตองยอมลดตัวตน ไมคิดไมสรางให แตเปดโอกาสให
คนทํางานหรือเด็กใหมๆ คิด  เกิดความเปนเจาของ (เพราะเด็กบางคนอยากทํา แตไมกลา) และทํา  เหมือน KM  
ตองมีความรูใหมเกิดขึ้น   



 ศ. นพ. วิจารณ  พานิช  ใหขอสังเกตเพิ่มวา ในสวนของเรือนจําพิษณุโลก และ สถาบันบําราศนราดูร 
นั้นมีขอเหมือนกันอยู คือ ทั้ง 2 หนวยงานมีความหลากหลายของคน วิชาชีพ ระดับการศึกษา ซึ่งความหลากหลาย
นี้เปนตนทุนที่ดีของ KM   ซึ่งแตกตางจากทางดานการศึกษา เชน โรงเรียน  ซึ่งบุคลากรมีครูเปนสวนใหญ  ทํา
ใหการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทํา KM อาจยาก 
 อ. จิรัชฌา  วิเชียรปญญา   ใหขอสังเกตจากประสบการณวา อาจมองแบงหนวยงานภาครัฐเปน 2 สวน 
คือ  1. สวนที่เปนองคกรที่เอื้อตอการทํา KM ซึง่มักเปนหนวยงานลักษณะงานวิชาการ (รพ., กรมสงเสริมตางๆ )   
2. สวนที่เปนองคกรที่ยังมองไมออกวาจะนํา KM ไปใชใน Work process อยางไร   เนื่องจากหลาย
หนวยงานคิดวายังใชความรูนอยอยู ความรูคือวิชาการ (เรือนจําพิษณุโลก, กรมศุลกากร)  ซึ่งแนะนําใหต้ังตนที่
ยุทธศาสตร    วิสัยทัศน พันธกิจ ขององคกร 
 
 
วาระ 2.3 ความกาวหนาการจัดการความรูกรมอนามัย 
 
 ทางกรมอนามัยนําเสนอความกาวหนาของการจัดทํา KM ของกรมใน 2 สวนใหญๆ    คือ  KM ใน
สวนยอย (ศูนยอนามัยที่ 1)  และ การดําเนินการ KM ของสวนกลาง (กรมอนามัย) 
 คุณเพชรรัตน   คีรีวงษ  (ตัวแทนจากศูนยอนามัยเขต 1) นําเสนอการทํา KM ของศูนยโดยเริ่มตนจาก
การต้ังคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบกอนอันดับแรกจากผูแทน 5 ฝาย ไมถึง 10 คน (ถือหลักความครอบคลุม
คลาย เรือนจําพิษณุโลก) ซึ่งเมื่อทําไประยะหนึ่งแลวพบวาการสื่อสารทางระนาบใหคนสวนใหญมีจํากัด จึงตั้ง
คณะกรรมการเพิ่มในแตละจุดซึ่งตอนนี้มีเกิน 20 คน  และอยูในขั้นทบทวนวาจํานวนมากเกินไปหรือเปลาอาจ
เปนอุปสรรคทําใหทํางานชา   สวนการทํางานของศูนยอนามัยเขต 1 แยกออกเปน 2 สวนชัดเจน คือ 1. สวนที่เปน 
รพ.  และ 2. สวนวิชาการ      โดย KM สวนที่เปน รพ. คอนขางจะทําไดงายกวา เพราะมีฐานเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพ รพ. อยูเดิม เชน CQI  แตเครื่องมือเดิมนั้นมักจะตั้งตนดวยปญหา  แตเมื่อทํา KM  ไดต้ังตนที่
ความสําเร็จ การนําเรื่องดีๆ มาเลาแลกเปลี่ยนกัน ทําใหทุกคนรูสึกมีกําลังใจ บรรยากาศดี  ทุกคนจึงพยายามที่จะ
ทําดีทุกวันเพื่อใหมีเรื่องดีๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู  จึงมีการขยายการแลกเปลี่ยนออกไปจากกลุมหวอดเล็กๆ ขยาย
ไปสูการทําในหอผูปวย   มีการจัดใหกลุมหัวหนาเวรแตละเวรมาคุยกัน  และขยายใหผูรับบริการ/ ผูปวยเขามารวม
เรียนรูกับเราดวยสัปดาหละครั้ง โดยเริ่มที่ผูรับบริการที่เปนผูสูงอายุ มาเลาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง  มีการจัด
บอรดเพื่อสื่อสารความรูเรื่องเลา  และขณะนี้กําลังขยายกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเรื่อยๆ  พรอมพัฒนาวิธีการ 
KM ใหเหมาะสม        ในสวนที่ 2 คือ สวนวิชาการ ของนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ เนื่องจาก นักวิชาการของ
ศูนยไมไดทําการสงเสริมโดยตรงกับประชาชน แตทํางานผานสํานักงาน, สาธารณสุขจังหวัด หรือ ภาคีสุขภาพใน
พ้ืนที่  ซึ่งเดิมมีกระบวนการเครื่องมือที่ลงไปใชกับพื้นที่หลายตัวอยูแลว  การเอา KM ไปผนวกใชจึงมองยาก แต
อยางไรก็ตามมีขอแตกตางที่กระบวนการเดิมสวนใหญที่ใชคุยแลกเปลี่ยนไมมีการใหความสําคัญกับการจดบันทึก
ประเด็นความรู    แต KM เนนการจดบันทึก จึงเอาการบันทึกของ KM มาใชเพิ่มสวนนี้  นอกจากนี้การมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันเองของเหลานักวิชาการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งเดิมมักติดรูปแบบกระบวนการ  ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูยาก    KM ของศูนยจึงสําคัญที่การสรางบรรยากาศใหดี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู    เทคนิค
เหลานี้ ทีม “คุณอํานวย”  จึงตองฝกฝน แลกเปลี่ยนเรียนรูกันเอง  และแลกเปลี่ยนเรียนรูจากที่อื่น (เชน คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล)   ปจจุบันนี้คณะกรรมการทํางาน KM  กําลังทําแผนและงบประมาณที่ตองบูรณา
การกันเพราะมีงบจํากัดและตองใชใหคุม 



 คุณศรีวิภา   เลี้ยงพันธุสกุล  (เลขาคณะทํางาน KM ของกรม) ไดนําเสนอในสวนของกรมอนามัยกลาง
ที่ตองคิดภาพใหญ   มีการทบทวนและปรับแผนครั้งใหญหลังจากไดเรียนรู  KM จากการคนควาศึกษาและเขา 
Workshop    มีการปรับคณะกรรมการจากเดิมที่ต้ังตามตําแหนงใหเปนคณะทํางานที่สามารถดําเนินงานจริงได
ดีขึ้นและมีความครอบคลุม   ซึ่งปจจัยที่เกื้อหนุน คือ ประธาน KM ของกรม (คุณหมอสมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์) และ 
ที่ปรึกษา KM ของกรม (พญ. นันทา    อวมกุล)    สวนการขับเคลื่อน KM ตามแผนของกรม  ตองเริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองคกรกอน ไมใหติดกับการเปนวิชาการที่มีกรอบและขั้นตอนมาใหเปนลําดับ  
จึงพยายามที่จะไมบอกใหเขาทําอะไร  ใหลองคิดเอง อะไรก็ไดและพัฒนาฝกคิดไปเรื่อยๆ  (ซึ่งคอนขางยาก)   
นอกจากนี้สวนกลางยังตองคํานึงถึงบริบทของหนวยหรือฝายยอยๆ ในกรมที่ไมเหมือนกัน โดยอาจแบงออกเปน 
3 กลุม  กลุม 1. กองวิชาการ,   กลุม 2. กลุมงานบรกิาร (ซึ่งตองชวยเยอะ เพราะเขาไมไดถูกสรางวัฒนธรรมแบบ
วิเคราะห)  และ กลุม 3. สวนสนับสนุน (เปนสวนที่ทํางานตามยุทธศาสตรที่เปน agenda ที่มาจากรัฐบาลเยอะ)  
จึงตองใชวิธีตางกัน  ดังนั้นเวลาคณะกลางวางแผนก็ตองคิดครอบคลุมใหถึงทุกกลุมดวย  
 ปญหาอีกอยางหนึ่งของการดําเนินงานที่ผานมาก็คือ CKO   ซึ่งมักจะไมรูวาบทบาทของตัวเองทํา
อยางไร และมักจะสับเปลี่ยนตัว CKO กันมาบอยมาก ทําใหการดําเนินการไมตอเนื่องและไมไดผลลัพธตามเปา
ที่คาดไว      แตเนื่องจากตอนนี้กรมไดดําเนินการ KM มาแลวประมาณ 1 ป ก็ทําใหบุคลากรเริ่มเขาใจ มีวิธีคิดดี
ขึ้น  ปญหาจึงลดลง  ปที่ผานมากรมใหหนวยยอยไปขยายผลเองแลวใหเขารายงานผลเขามาตามระบบ ก.พ.ร.     
โดยหนวยกลางก็จะทําหนาที่วิเคราะหแผนของเขาที่สงมา ซึ่งมันสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจ KM ของเขา  
ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการกลางดูแผนก็จะสามารถสะทอนกลับไปยังหนวยยอยใหมีการปรับแผน   โดยผลลัพธทาย
ป 2548 เราพบวา  30 หนวยยอย  มีบางหนวยยอย  เชน ศูนยอนามัยที่ 1  และ 6 เปนหนวยที่สามารถดําเนินการไป
ไดเร็วเกินคาด  และบางหนวยก็ยังดําเนินการชากวาที่คาด   เปนที่มาของแนวคิดการปรับแผนป 2549  วากรม
กลางคงตองดําเนินแผนแบบมีหนวยงานนํารอง หรือตนแบบ (หนวยงานที่ดําเนินการไดดี/เร็ว) เพื่อเปนตัว
ขับเคลื่อนและจุดประกายใหกับหนวยอื่นไดมาเรียนรู      โดยการคัดเลือกหนวยงานนํารองดูจากผลงานที่ผาน
มาแลวใชวิธีไปคุยกันสวนตัวแบบเจาะลึก (ไมใชวิธีเวียนหนังสือ)    ซึ่งหนวยงานอาจมีคําถามวาถาเปนหนวยงาน
นํารองแลว กรมจะใหอะไร  สนับสนุนงบประมาณไหม    คําตอบที่ทีมกลางของกรมใหคือ   ไมใหอะไร แตทีม
กรมพรอมที่จะเรียนรูรวมกันหนวยงาน เรียนรูไปพรอมๆ กันและเชื่อมั่นในศักยภาพของคนทุกคน (ไมใชวา 
KM ทีมกรมจะเกงกวาเขา)  ขอใหมั่นใจไดวาทีมกรมจะไมทอดทิ้ง    ซึ่งการเขาเปนหนวยงานตนแบบจะไม
บังคับกัน และทุกคนในหนวยงานไมเฉพาะหัวหนาหนวยตองเห็นดวย (เพราะทําคนเดียวไมได)   จากนั้น
หนวยงานตนแบบก็จะทําแผนแลวมาคุยกับทีมกลาง  ตองดูวาแผนของหนวยงานตองประสานกับแผนกรมกลาง
และไปดวยกันได    ตอนนี้กรมอนามัยไดหนวยงานตนแบบแลวประมาณ 6-7 หนวย (ตนแบบ ไมไดหมายความ
วาใหเปนโมเดลเดียวกันหมด   แตตองยอมใหเกิด KM หลายๆ แบบไดเพราะบริบทตางกัน) 
 นอกจากนี้ทางทีมกรมอนามัย ยังไดบทเรียนจากที่ผานมาวา เมื่อหนวยงานไดเรียนรูกับเครื่องมือใหมๆ 
อะไรมาแลว  คนโดยสวนใหญจะตื่นเตนและนําเครื่องมือไปใชทันที ทําใหบางครั้งผลที่ออกมาไมสําเร็จและไมรู
วาเปนเพราะอะไร     จึงตองขอสังเกตวาเปนการขาดการวางแผน  ขาดกระบวนการ  ดังนั้นทางกรมและ
หนวยงานเมื่อเรียนรูอะไรใหมมาตองกลับมาดูใหดี   ดูกระบวนการทํางาน แลวเอามาบูรณาการวางแผนกันกอน
นําไปใช   ซึ่งเปนการคิดอยางเปนระบบ (System thinking) ที่บอกไปก็ไมเขาใจ ตองใหไดสัมผัสและเรียนรู
เอง         
 
 



 ความเห็นที่ประชุม 
 ศ. นพ. วิจารณ  พานิช   เนนการทํา KM ของกรมอนามัยใชยุทธศาสตรหนวยงานนํารอง  และทีมกลาง
มีลักษณะการประสานงานแบบเปลี่ยนวัฒนธรรม คือ ไมออกหนังสือเชิญ  แตใชวิธีเจรจา ทําใหผลคือเกิดความ
พรอมใจจริงที่จะทํา  และทีมกรมอนามัยยังทํางานแบบมีชีวิตสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานไดเรื่อยๆ เพื่อให
เหมาะสม 
 
 
วาระ 2.4 ความกาวหนาการจัดการความรู กรมสงเสริมการเกษตร 
 
     คุณนันทา   ติงสมบัติยุทธ  (นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี) 
ตัวแทนคณะทํางาน KM กรมสงเสริมการเกษตร  นําเสนอการทํา KM ของกรมสงเสริมการเกษตร วาเริ่มตน
คลายๆ กับหนวยงานราชการทั่วไป  คือ เริ่มจากตั้งคณะกรรมการในป 2548  แลวมีการปรับคณะกรรมการเชนกัน
ใหครอบคลุม โดยประกอบดวยตัวแทนหนวยยอย กองตางๆ  14 กอง   จากนั้นก็เชิญทีม สคส. นําโดย  ดร. 
ประพนธ  ผาสุขยืด  ไปทํา Workshop เบื้องตนในเดือน มี.ค.  2548  ใหความรูกับคณะทํางาน, ผูบริหารกรม, 
เกษตรจังหวัด และตัวแทนนักวิชาการเกษตรทั้ง 76 จังหวัด (ปูพรม)  และเนนหนักจริงที่ 9 จว. นํารองที่กรมได
คัดเลือกมา (ดูจาก 9 จว. เปนตัวแทนครอบคลุมทุกภาค หลากหลาย และมีตนทุนการดําเนินงานเขมแข็ง)    
หลังจากนั้นทีมกรมก็ใหทั้ง 9 จว. ลองกลับไปทําแผนและลงทําในพื้นที่  โดยทีมกรมก็แบงงานกันเพื่อที่จะเปนพี่
เลี้ยงและผูประสานงานกับทุกจังหวัดนํารอง (รวมเรียนรู ชวยเหลือ ประสานงานไปดวยอยางใกลชิด)  มีการ
ประชุมติดตามงานเปนระยะๆ    ซึ่งในการทําของแตละจังหวัดในชวงแรกนั้นก็ยังเกร็งและติดกับเครื่องมือที่ได
เรียนรูไปบาง  จนตองปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆ  จนผานมา 1 ปแลวเราก็มาถอดบทเรียนรูของกลุม “คุณอํานวย” และ 
“คุณเอื้อ” ของ 9 จังหวัด  เพื่อนํามาปรับแผนดําเนินงานตอในป 2549  ซึ่งเปนประโยชนมากเพราะทั้ง 9 จังหวัด 
ไดลองเดินและเรียนรูเองวาเปนอยางไร  รูปญหาอุปสรรคและเทคนิค    นอกจากนี้กรมไดมีการมอบรางวัลใหกับ
ทั้ง 9 จ. นํารอง ซึ่งเปนขวัญและกําลังใจให (รางวัลที่ใหถือวาเปนเทคนิคของกรมทางดานจิตวิทยาอยางหนึ่ง 
เพื่อใหกําลังใจ และ บางจังหวัดรูสึกวาเขายังทําอะไรไมมากเทาไหร เมื่อไดรับโลหรางวัลก็ตองกลับไปตั้งใจทํา
ใหดีขึ้นสมกับรางวัล) 
 คุณธุวนันท   พานิชโยทัย  (ผอ. กลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร) เลขากลุม KM กรม
สงเสริมการเกษตร  นําเสนอเพิ่มเติมวา ทีมคณะกรรมการ KM ของกรมสงเสริมการเกษตร ที่คัดเลือกมาจากทุก
กอง, หนวยยอย, ผูแทนเขต, สํานัก  เปนจุดดีของทีมที่มีความหลากหลาย และเปนปากเสียงหรือชวยเผยแพรขยาย
งานไดอยางดี (ซึ่งไดรับคําชมจากคณะทํางานชุดอื่นๆ วาเขมแข็งที่สุด)    เนื่องดวยสวนหนึ่งของคณะทํางาน KM 
(3-4 คน) ของกรมเปนคณะทํางานเรื่อง  Food Safty (กระบวนการสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ) 
ของกรมสงเสริมการเกษตรดวย   และไดชวยกันเสนอผลักดันใหใช KM เปนเครื่องมือในการดําเนินการ   ซึ่งที่
ประชุมก็เห็นชอบ  ดังนั้นทีมจึงสามารถผลักดัน KM ไปในวงกวางขึ้นเพราะ  Food  Safty  เปนนโยบายที่
ตองทําทั่วประเทศ และมีงบประมาณรองรับอยูแลว (เปนผลงานของทีมที่ภาคภูมิใจ และถือวาเปนผลดีที่มี
คณะทํางานเปนกระบอกเสียงและขยายผลใหทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง) 
 KM ของกรมสงเสริมการเกษตรนั้น  คณะทํางานใชเวลากับประเด็นที่จะทําหรือ “เปาหมาย” มาก 
เพราะเปนองคกรใหญ   จุดเริ่มตนเปาหมายจึงเปนเรื่องสําคัญมากสงผลถึงการเดินตอไป  ซึ่งในพันธกิจของกรม
เนนเรื่อง “การพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกรใหสามารถพึ่งพาตนเองได”  ดังนั้น KV (Knowledge 



Vision) ของ KM กรมจึงใชเปาหมายนี้  ซึ่งก็จะแบงยอยๆ ไดเปนหลายองคประกอบ หลายเรื่อง  และแตละ
จังหวัดนํารองสามารถไปประเมินตนเองและดูวาควรจะทําเรื่องอะไรในบริบทของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งไมเหมือนกัน  
เชน  จ. นครศรีธรรมราช เลือกทําเรื่องการถายทอดผานกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร, จ. นาน ทําเรื่องวิสาหกิจ
ชุมชน  ตามศักยภาพตนทุนและบริบทของแตละพื้นที่ (ทําใหเราไดเทคนิคทํา KM และความรูที่หลากหลาย)  
ดังนั้นจึงเปนการวางกรอบใหญๆ ใหเพื่อนําไปสูเปาหมายองคกร แลวมีเปาหมายยอยๆ เปนพวง  (คลายโมเดลฝูง
ปลาตะเพียน)   
 ในเรื่องการสื่อสาร KM ไปสูชองทางตางๆ ของกรม   คณะทํางานไดใชหลายชองทาง ไดแก  เว็บไซต 
(http://effiu.doae.go.th/doae%20KM/), หนังสือ, เอกสารและวารสารของกรม     มีการแบงงาน
ชวยกันเขียนบทความ (วารสารกรมสงเสริมเกษตร ลงให 4 ตอนแลว)     และเว็บไซตของจังหวัดนํารอง เชน 
กําแพงเพชร  ซึ่งทําเว็บไดดีมาก (http://kamphaengphet.doae.go.th/) (ดีกวาของกรมกลาง) เพราะคนที่
ทําเว็บเปนผูที่ทํา KM ดวยจึงเขาใจและทําไดรวดเร็ว     
 ในบางสวนของกรมสงเสริมการเกษตรที่ยังเปนปญหาอยู เชน เรื่อง “คุณลิขิต” ที่ตองบันทึก,  เรื่อง 
CKO ที่ไมตอเนื่อง (คลายกับปญหาของกรมอนามัย)  ซึ่งก็ตองปรับกันตอไป  และกรมคิดวาทั้ง 9 จังหวัดนํารอง
นี้จะเปนแกนนําในการทํา KM เกษตรตอไปใหกับจังหวัดอื่นๆ 
 
 
ความเห็นที่ประชุม 
 อ. แมนสรวง   เพ็งนู   ตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งไดรับมอบจากผูวาราชการจังหวัดใหเปน
แกนการทํา KM ของจังหวัด  เสนอขอความเห็นและการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการเกษตรในการทํา KM 
เพราะทาง จ. สมุทรสงคราม  ไดหยิบเอายุทธศาสตรตัวหนึ่งของจังหวัดคือเรื่อง  Food Safty มาทํา KM  ซึ่ง
ตรงกับที่กรมสงเสริมการเกษตรกําลังทําอยู     โดย อ. แมนสรวง  คิดวาจะนําสวนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวของ
มารวมดวย เชน เกษตร, สหกรณ, ประมง, ปศุสัตว, อุตสาหกรรม, พานิช, สาธารณสุขจังหวัด และ 
ประชาสัมพันธ   และเนื่องจากมีหลายสวนราชการจะทําอยางไรใหหนวยงานเหลานี้เอา KM ไปใชแลวสงผลถึง
ยุทธศาตร Food Safty และยุทธศาสตรอื่นๆ ได 
 คุณธุวนันท  พานิชโยทัย  เสนอใหทางจังหวัดสมุทรสงครามติดตอไปที่สํานักงานสงเสริมเกษตรจังหวัด  
คุณสรณพงษ   บัวโรย    เปนนักวิชาการสงเสริมเกษตร และ “คุณอํานวย” ที่เกงและมีประสบการณทําในกลุม
ชาวบานมานาน   โดยสวนกรมกลางพรอมจะสนับสนุนทางดานเทคนิคตางๆ ใหดวย 
 
 
วาระ 2.5 แนวทางความรวมมือดาน KM ของ TRIS 
 
 คุณสมชาย   ไตรรัตนภิรมย  ผูชวยกรรมการผูจัดการบริษัท  TRIS  นําเสนอในสวนของ TRIS  ที่มี
บทบาทในการไปประเมิน KM ในหนวยราชการ    ซึ่งมีที่มาจาก ก.พ.ร.  ตามพระราชกฤษฎีกา โดยในป 2547 
นั้นถือวา KM เปนเรื่องใหม การกําหนดตัวช้ีวัดในการประเมินจึงไมตีกรอบใหตายตัว ไมไดบอกใหวาตองทํา
แผนดําเนินการอยางไรที่ชัดเจน (ในป 2548)  เพราะตองการใหความไมตายตัว (ไมชัดเจน)  ทําใหหนวยงาน
ราชการเกิดกระบวนการเรียนรู  และเมื่อมีแผนนําไปดําเนินการสักระยะหนึ่ง  ไดเรียนรูแลวตองการปรับแผน  
(ซึ่งเดิมทาง TRIS ก็เห็นวาหลายหนวยงานยังมีการทํา KM แบบ Training  ไมใช  Learning)  ดังนั้นในป
ตอมาทาง ก.พ.ร.  ก็เปดโอกาสใหมีการนําแผนไปปรับใหม  แนะนําใหลองเพิ่มกระบวนการเรียนรู, กิจกรรม



เรียนรูที่มีการแลกเปลี่ยนเปนประจํา, มีหองสมุด  ฯลฯ      สวน TRIS เอง เมื่อมีแผนมา  ทาง TRIS ก็ประเมิน
ไปตามนั้นวาทําตามแผนไดเทาไหร      เนื่องจากสวนใหญมักจะไปติดกันอยูที่ตัวคะแนนประเมินมากกวาการ
เห็นประโยชนในการทําจริง  จึงทําใหหลายหนวยงานคิดวาเปนภาระเพิ่ม     ก.พ.ร. ก็เห็นถึงปญหานี้   จึงไดติดตอ
กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติใหเปนที่ปรึกษาจัดอบรมใหกับหนวยงานตางๆ  เพื่อปรับฐานคิดของหนวยงานให
เปนฐานเดียวกัน  แลวป 2549  ก็กําหนดใหสวนราชการทําแผน KM โดยใชยุทธศาสตรของหนวยงานมาเปน
เปาหมาย (Knowledge Vision) แลวเลือกทํา 1 ยุทธศาสตรกอนเพื่อเปนตนแบบ (pilot project) ใหเห็น
วามันเปนประโยชน เห็นความสําเร็จเกิดความมั่นใจขึ้นกอน    ดังนั้นบทบาท TRIS  เปนการประเมินตามแผนที่
ไดตกลงกันไว   สวนหลักเกณฑรูปแบบนาจะอยูกับ ก.พ.ร. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
 
ความเห็นที่ประชุม 
    ศ.นพ. วิจารณ  พานิช   เห็นวาจากการนําเสนอผลความกาวหนาในการทํา KM  ของหนวยงานราชการ
ตางๆ ที่เขารวมประชุมภาคีจัดการความรูภาคราชการในครั้งที่ 1 นี้ เทียบกับการประเมินของ TRIS คงไมนาเปน
หวง เพราะนาจะผานการประเมินไดงายและเลยจุดที่ตองหวงคะแนน KM  5 %    แตที่กําลังทําอยูนี้นาจะเพื่อ
ประโยชนที่จะสงผลตอประสิทธิผล ประสิทธิภาพของงาน คืออีก 95 % ที่เหลือ    คะแนนจึงเปนตัววัดที่ต้ัง
ขึ้นมาเพื่อเตือนสติเราไมใหผิดทิศทาง   เปาหมายที่สําคัญคือ ชีวิตการทํางานที่ดี  ชีวิตเพื่อนรวมงานที่ดี ทํางาน
ใหแกสังคมไดดี เกิดการเรียนรูขึ้นภายในองคกร/ ในสังคม 
 คุณพรสกล  ณ ศรีโต  (ที่ปรึกษาสํานักงานบริหารยุทธศาสตร จังหวัดชุมพร) ใหความเห็นวาระบบราข
การมีขอจํากัดหลายอยาง  จึงตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการใชแบบผสมผสาน   KM Concept นั้นตองให
ความเปนอิสระ  โดยเฉพาะอิสระทางความคิด  แตกรอบของ ก.พ.ร.  หลายอยางเปนแบบสั่งการ Top-down จึง
ทําใหขัดกัน   การใหกรอบใหญๆ เปนแนวคิดจึงนาจะดีกวาและใหคิดอยางอิสระ   แตไมควรปลอยใหคิดแบบ
อิสระแบบครึ่งๆ  โดยมี template มาบังคับทีหลัง ทําใหหนวยราชการถูกบล็อกตองรื้อและแกใหมหมด (ที่ทํา
ไปเดิมใชไมได)    หรือถาเชนนั้นทิศทางของ ก.พ.ร. ตองชัดเจนกวานี้   อาจจะแจงใหกรอบและ template และ
เงื่อนไขตางๆ มาใหหมดพรอมกันจะไดทําไดงายขึ้น      และเห็นวา KM นั้นเนื้อแทเปนเรื่องที่ดีจะเปน
ประโยชนตองานไดมาก       โดยคุณพรสกล  เสนอวา สคส. อาจจะตองลงมาชวยมากกวานี้ และตอนนี้กําลังคน
ใน สคส.  อาจมีนอยไป 
 ศ.นพ. วิจารณ  พานิช   ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมในสวนของการทํางานของ สคส.   วาเปนการทํางาน
แบบภาคีเครือขาย  เชน พรพ., สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, สสส., กรมอนามัย, กรมสงเสริมการเกษตร  และอื่นๆ  
เมื่อหนวยงานใดตองการติดตอขอการสนับสนุน  สคส. ก็อาจจะเชื่อมโยงใหทํางานกับเครือขาย      สคส. จึงคิดวา
คนจํานวนนอยและทํางานในลักษณะเครือขายนี้จะทําใหคลองตัวทํางานไดงายและดี ยั่งยืนกวาจะขึ้นกับ สคส. 
ทั้งหมด (เพราะ สคส. มีอายุโครงการในขณะนี้ที่จํากัด)     
 
วาระที่ 3  กําหนดการประชุมคร้ังตอไป 
 ที่ประชุมเห็นวาการประชุมนี้เปนประโยชนและควรจัดตอเนื่องเปนระยะๆ  (ทุก 3 เดือน)  โดย
หนวยงานภาคราชการที่สงผูแทนเขารวมจะรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางและที่พักมาการประชุมกันเอง     
 นัดประชุมภาคีการจัดการความรูภาคราชการ ครั้งที่ 2 (ครั้งตอไป)  วันที่ 16 กุมภาพันธ   2549  ณ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล     โดยจะแจงรายละเอียดเวลา, สถานที่ และวาระการประชุมตอไป  (ติดตอ
ประสานงานโดย วรรณา   เลิศวิจิตรจรัส  02-298-0664-8 ตอ 112,  e-mail : wanna@trf.or.th)  


